



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุญชริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงาน ผู้ปฏิบัติจาก
ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ
ปฏิบัติการ สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพนงาม ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดวันรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วน
ตำบล ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ข้อ ๙๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่ง
ประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๐๐๑	นายศุภชัย ศรีแสง	เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน	กองคลัง อบต.โพนงาม อ.บุญชริก จ.อุบลราชธานี	

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือก และการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ยื่น
และรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็น
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใด
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จะถือว่าผู้สมัคร
สอบคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก ฯ ในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายคุณากร อักษรพรมราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม